

## เรื่องที่น่าหุ่่มงๆ .....ชอบสตอเบอร์รี่กัน

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2552

สาวจ๋ อ่านแล้วคิดตามให้ดีว่า**เคยเจอประโยคเหล่านี้รีเป่ล่า** เราจะไล่เป็นส่เต้บไปละกัน เริ่มจาก **เจอกันแรกๆ** ไปจนเป็นแฟนกันแล้ว ถาบังเอิญคุณเจอหุ่่มงมาจับแล้ว เขาบอกคุณว่าไม่มีแฟน คุณเชื่อม่ย 555 **คำที่เรานิยมโกหกมากที่สุดคือโสดครับ ไม่มีแฟน** แต่จริงๆ นะ มีเป็นตัวเป็นตนมาชาติหนึ่งแล้ว ขอสังเกตต่อไป ถาเขามีแฟนอยู่แล้ว โดยคุณก็รับรู้ แต่หุ่่มงคนนั้นนอยากค้่วคุณให้ได้ **คำพูดต่อไปคือ มีนะมี** แต่ทะเลาะกันทุกวันเลย, กำลังจะเลิกกันแล้ว, ระหองระแหงกันมาตลอด, ก็เหมือนไม่มี 555 ได้คำเหล่านี้แหละเป็นขออาจของมันเลย เป็นคำพูดประมาณให้ความหวังทำให้ดูดี เคยได้ยีนมั่งม่ยละ ถัดมาหลังจากค้่วกันจนเป็นแฟนกันคุณเจอประโยคประมาณนี้ ถาโทรไปหา 4 หุ่่มงวา หรือก่อนหนานั้นในวันศุกร์ - เสาร์

**Lady :** Hello ที่รัก ทำอะไรอยู่คะ

**Man :** (โกหกว่า) อืม.. (ทำเสียงสะลึมสะลือ) ออ หลับแล้วอะ เขาไม่ค่อยสบายเลย

ประโยคนี้ในคืนศุกร์ เสาร์ คือ มันจะออกไปเที่ยวโดยปราตจากคุณ --> เตรียมไปจับผิดที่บ้านเขาได้เลย

ต่อมาโทรไปไม่รับสาย เหมือนผิดปกติ ลางสังหรณ์บอก

**Lady :** ทำไม่รับสาย

**Man :** (โกหกว่า) อ้อ โทษที ลืมมือถือไว้ที่รถ

นี่แหละประโยคโกหก Classic ตามลางสังหรณ์คุณคือ ปกติติดมือถือจะตาย อยู่ดีๆ จะลืมนั่นนะ ถาคุณคิดแบบนี้ คุณคิดถูกแล้วละ

ถัดมาเมื่อก็ แคไม่รับ ต่อมาปิดเครื่อง โทรไม่ติด แล้วหายหัวไปครึ่งวัน หรือมากกว่า

**Lady :** ทำไมโทรไปไม่ติดเลย ปิดเครื่องทำไม

**Man :** (โกหกว่า)

\* แบตเตอรี่หมด

(หมดได้ไง ที่ชาร์ตในรถก็มี)

\* ที่ที่เขาไปคยงาน ไม่มีค้ลื่นเลย

(ที่ไหนดรอน นรกไซ่มั้ย)

\* เครื่องดับไฟ มองไม่เห็นเลย เพิ่งเห็นเนี่ย แย่เลย ไม่รู้ใครติดต่อบ้าง

(เนียนได้อีกนะ)

ในเคสที่แฟนคุณถึงขั้นปิดเครื่อง แปลว่าสาวคนที่ไปด้วยค่อนข้างสำคัญกับเขาพอสมควร

ถัดมาโหดขึ้นอีก โทรมดีแล้ว แต่มันดันตัดสายทิ้ง โทรกลับไปอีกทีก็ปิดเครื่อง ซ้อตนี้ถือว่าโหดมากจ

**Lady : ทำไมตัดสายเขาเมื่อตอนเย็น แล้วปิดเครื่องทำไม**

**Man : (โกหกว่า) รับแล้วแต่แบตเตอรี่หมดพอดีอะ --"**

ในกรณีนี้ ผมว่าเขาคงปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่กับสาวใหม่ของเขาอยู่....

\* "เราแต่งงานกันนะในอนาคตโน้น นั่น นี๋ นู่น"

จำไว้ผู้ชายแทบทุกคนชอบให้ความหวังแฟนสาว ว่าอยากแต่งงานกับเธอจริงๆ  
แม้ว่าอาจไม่ได้เคยคิดเลยก็มี โหดร้ายมัยละ!

\* "เขารักตัวเองคนเดียวนะ"

ประโยครัก Classic ของผู้ชายต่อแผล จงดูเขาจากการกระทำ อย่าหลงเชื่อคำหวานนะจ๊ะ

\* "เขาต้องไปสัมมนาต่างจังหวัดกับที่บริษัทสัก 2-3 วันนะคะ"

มีโอกาสเช็คตรงจสอบก็ดีว่ามันมีสัมมนาจริงรีเปล่า เพื่อความปลอดภัย

**"ผู้ชายบางกลุ่มถึงขนาดอยากไปต่างจังหวัดกับกิ๊ก แต่ไม่อยากให้แฟนรู้ รุ้มัยเขาทำกันยังไง ไปมานูญครอง  
สั่งทำ Card แต่งงาน แล้วให้เขาส่ง Card นี้ มาที่บ้าน**

แล้วมันกลับมาให้คุณดูว่า วันนี้ นี๋ นู่น มันต้องไปต่างจังหวัดนะ ถ้ามีโอกาส ลองขอไปด้วย ก็ทำจะดีนะ  
เอาแค่นี้ก่อน เดียวหนุมๆ จะเกลียดผมไปมากกว่านี้"

\*ว้าว สาวๆ ที่ได้อ่านเรื่องนี้ไปแล้ว หลายคนอาจจะร้องอ้อ อย่างนี้เอง ชั้นก็เคยได้ยื่นมาก่อน  
ก็ระแวงระวังและซึ่งใจคำแก้ตัวของแฟนหนุมกันให้ดีๆ นะจ๊ะ\*

ขอบคุณที่มา : COSMOPOLITAN